



ร.ก.อธิการบดี มร.ลป. ร่วมประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566 ณ มร.พระนคร



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก (สมัย) อาคารพุทธวิชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกษมธมา ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระพิจารณาที่สำคัญ แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลออนไลน์ RU 38 และการรายงานผลการประชุมสมัชชาปณิธานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในการนี้ พลเอก ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ร่วมรับฟังความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมเน้นย้ำการดำเนินโครงการร่วมที่ดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

- 1.โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกิจกรรม 3 โมดูล คือ ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นิเทศก์ติดตามให้คำปรึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพตามแนวทางสมรรถลด วPA
- 2.โครงการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อเสริมหนุนการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น
- 3.โครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินการยกระดับ กว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์
- 4.การสร้างร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในการยกระดับฝ่ายกิจการนักศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้นำนักศึกษาให้เข้มแข็ง





มร.ลป. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช



เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายจตุพร จันทร์มา ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากร กองกลาง กองบริการการศึกษา สังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ร่วมกันนี้ได้มีพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่อาณาประชาราษฎร์



ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อความวิวัฒนาการเพื่อการพัฒนาของชาติบ้านเมือง เสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ "สัตตมวราช" จึงได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันนวมินทรมหาราช" ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา



ทั้งนี้ในเวลา 16.00น. อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ พร้อมด้วยอ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ร่วมจัด พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนร่วมพิธี



มร.ลป. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และหอการค้าจังหวัดลำปาง

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และนายกิตติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฬารมรรย ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจนะหิรัญ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการพัฒนาผลงานทางด้านการจัดการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา ตลอดจนพัฒนาผลงานวิชาการร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามความต้องการและความเหมาะสมของนักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบสหกิจศึกษาร่วมกับองค์กรภาคเอกชน หรือผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายหอการค้าจังหวัดลำปาง รวมถึงการร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ หลักสูตรระยะสั้น ที่สามารถผลิตบัณฑิตตามความต้องการของภาคเอกชนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับหอการค้าจังหวัดลำปาง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว



คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ลงนามความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการกับ หจก.เคทีพี เพื่อขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม



ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐ์ชวานา รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม กับคุณกันทิมา สาริบท หุ่นส่วนผู้จัดการ หจก.เคทีพี คอมเมอร์เชียล แอฟแฟร์ส ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.พรชนก ทองลาด ผศ.ดร.สุพรรณิ คำवास อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการการบัญชี ผศ.ดร.ชจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ และอ.เกศณีย์ สัตถ์รัตนขจร อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ร่วมเป็นสักขีพยาน



ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างคู่ความร่วมมือ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ที่นำไปสู่การสร้างความสำเร็จของท้องถิ่นและชุมชน โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลมาจากการขับเคลื่อนการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE.) ภายใต้แผนงานวิจัยการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยแนวคิดลำปางแบรนด์ โครงการวิจัยโมเดลการส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมจังหวัดลำปาง ซึ่งมี ผศ.สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการบัญชี เป็นหัวหน้าโครงการ





มร.ลป. ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 10/2566



รศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีดำเนินงานบริหารทั่วไป ร่วมประชุมสภาภาพ ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม

การจัดประชุมสภาภาพในครั้งนี้ กระทรวงการคลัง กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม เพื่อเป็นการพบปะร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดลำปาง และภาคเอกชน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โดยกำหนดจัดการประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยหัวหน้าส่วนราชการได้สลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวง

สว. มร.ลป. เข้าพบหารือราชการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผศ.เจษฎา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.อัศจรรย์ บุปผาจำเริญ อ.ดร.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์ อ.สุทธิมัน ปิยะโกศล รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าพบนางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำคณะผู้บริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านวัฒนธรรม อีกทั้งสร้างความร่วมมือทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนงานทางด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและของจังหวัดลำปางต่อไป



มร.ลป. จัดการประชุมคัดเลือกตัวแทน เป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ

ผลการคัดเลือกคณะกรรมการ “กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย”
(พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) แทนตำแหน่งที่ว่าง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโอฟาร์โรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฟาร์ โรจน์หิรัญ

คณะกรรมการสายวิชาการ

ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์
อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ได้ดำเนินการจัดการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ เพื่อเลือก ตัวแทนเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุมโอฟาร์โรจน์ ชั้น 1 อาคารโอฟาร์ โรจน์หิรัญ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผลการคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.วศินวีโรตม์ เนติศักดิ์ อาจารย์สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม





เรียนฟรี

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมพัฒนาตนเองในหลักสูตรการสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรรมชุมชน (Community Innovators)

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย



เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ - 31 ตุลาคม 2566
เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป

จำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน เท่านั้น!!

เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (ประมาณ 2 เดือน)
สถานที่เรียน: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายวิชาที่เปิดสอน

1. เศรษฐกิจ BCG เพื่อการจัดการธุรกิจ
2. แผนการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร
4. การเขียนแผนการนำเสนอสินค้า

ทักษะที่ได้รับจากการเรียนรู้

1. สามารถวิเคราะห์กำหนดแผนชุมชนเศรษฐกิจ BCG และวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจได้ด้วยเครื่องมือการตลาดเพื่อเขียนแผนดำเนินการและบริหารความเสี่ยงได้
2. สามารถออกแบบแนวทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้ด้วยตนเองและนำเสนอด้วยเพื่อนำมาสู่ผู้ใหญ่

ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบ



รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร.ทิพรัตน์ ติมะปัญญา (เบอร์ติดต่อ 094-6165278)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับสมัครนักศึกษาใหม่

รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรี
4 ปี ภาคปกติ
4 ปี เทียบโอน
2 ปี เทียบโอน

รับสมัครและชำระค่าสมัคร
1 พ.ย. - 12 ธ.ค. 66

For More Information
054-237399



งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดตรวจสอบภาพประจำปี 2566 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ

จำนวน 2 รุ่น	
รุ่นที่ 1 15 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.	รุ่นที่ 2 16 พ.ย. 66 เวลา 08.00-11.00 น.

ณ ลานอนุประสงคิภาครอง หน้าคณะวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ 054-237399 ต่อ 5135 (ในวันเวลาราชการ)

สำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 8 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 66



ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง กองพัฒนานักศึกษา โทร.054237399 เบอร์ภายใน 4111

ขอเชิญร่วมทำบุญ
 ผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ณ วัดหนองหัวหงอกกรมโพธิ์ทอง
 ตำบลหมย อำเภอมือง จังหวัดลำปาง
 วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประจำปีการศึกษา 2563-2564

13 ธันวาคม 2566
ณ หอประชุมที่ปฎิบัติกิจที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10-31 ต.ค. 2566 รายงานตัวบัณฑิตใหม่
วันที่ 10 ต.ค. - 2 พ.ย. 2566 ชำระเงินค่าลงทะเบียน

เรียนออนไลน์ 24 ชม. ที่ไหน...ก็ได้

5 หลักสูตรเรียนออนไลน์

สามารถเข้าเรียน **รอบใหม่ได้แล้ว**

เรียนได้เลย...บ่มีวันหยุด!

นักศึกษาที่สอบผ่านรับวุฒิบัตร ที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ และรับชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการส่งรายชื่อไปยัง กองพัฒนานักศึกษาเอง

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประกาศเจตนาธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"งดให้ งดรับ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

กำหนดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2
ตั้งแต่ 4 กันยายน - 20 ตุลาคม 2566

